

รายงานผลแผนปฏิบัติการรายปี สผ. (พ.ศ.2566)

รายงานผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ				
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตามกรณีปกติ (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	44 (ปี 2564)	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใช้ข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 56.54 MtCO₂ (ร้อยละ 15.54) จากมาตรการภาคพลังงานจำนวน 9 มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง จำนวน 1 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 10 มาตรการ ซึ่งบรรลุเกินกว่าเป้าหมาย</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการหาหรือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมหาหรือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการภายใต้การดำเนิน NDC ปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้สอดคล้องกับการรายงานตามตาราง Common Tabular Format (CTF) ที่เป็นแบบฟอร์มสำคัญในการจัดทำรายงาน BTR 	
2. มีแผนกลไก/มาตรการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จำนวนแผนกลไก/มาตรการ	อย่างน้อย 1 กลไก/มาตรการ	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาเสนอแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมการดำเนินงานรวม 4 เรื่องได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) รายการข้อมูล การนำเสนอ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในฐานะข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (2) รายการข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเก็บและรายงาน และกำหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (3) หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... (4) การนำเสนอข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลกลางด้านภูมิอากาศของประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 2 เพื่อเสนอแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... พร้อมคำอธิบายประกอบที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และสามารถนำไปบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ สัมภาษณ์เชิงลึกตามผลการศึกษาในข้อ 3 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 	
3. มีการศึกษาเพื่อกำหนดทำที่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สำหรับการประชุมเจรจาระดับนานาชาติ	มีการกำหนดหรือสื่อสารทำที่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (การสื่อสารและแสดงจุดยืน เช่น NC BUR Submission ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ฯลฯ)	อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	<ol style="list-style-type: none"> จัดส่งเล่มรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Thailand's Fourth National Communication) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และเล่มรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Thailand's Fourth Biennial Update Report) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ต่อ UNFCCC จัดส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (The 2nd updated NDC) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) ต่อ UNFCCC g,njv;yomuj 7 rAL0bdkpo 2565 การประชุม COP27 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทยร่วมกับประชาคมโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมแสดงตัวอย่างการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน รวมทั้งการขับเคลื่อน BCG Economy Model เพื่อบูรณาการความร่วมมือนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน โดยเน้นย้ำต่อทุกประเทศว่าการร่วมมือร่วมใจ จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ 	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
2. ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (ด้านทรัพยากรทางบก/ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)				
1. คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่แสดงผลระดับพื้นที่	จำนวนพื้นที่	3 พื้นที่	1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย* อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าสู่ระบบพื้นที่ต้นแบบเดิม จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นายาแซง ทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก 72 พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู) และพื้นที่เพิ่มเติมจำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง รวมนำข้อมูลสู่ระบบพื้นที่ต้นแบบ ทั้งหมด 5 พื้นที่ โดยมีการจัดประชุมหรือการนำเข้าเชื่อมต่อข้อมูลกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566	ความแตกต่างกันของชุดของข้อมูลแต่ละหน่วยงาน ซึ่งความแตกต่างของชุดข้อมูลนี้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาชุดข้อมูลและปรับชุดข้อมูลให้สามารถนำเข้าสู่ระบบได้
2. เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ	จำนวนเครือข่าย	1 พื้นที่	2. โครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ* 1.ข้อมูล เครื่องมือ กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลการศึกษาในพื้นที่ อย่างน้อยประกอบด้วย สถานภาพนกอพยพ ถิ่นที่อยู่อาศัย แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริการของระบบนิเวศ คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 3.ความคิดเห็นและข้อเสนอในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 4.ร่าง กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการส่งเสริมทางการค้า ประกอบด้วย 4.1 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 4.2 ข้อมูลความเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของนกอพยพ 4.3 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 4.4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น 4.5 การดำเนินงานของเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่ จำนวน 5 เครือข่าย คือ มูลนิธิกระบี่กระบอง สมามรักกระบี่ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ เครือข่าย ทสม และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล	
			3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของการจัดกิจกรรม และอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย/ภาคเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี 2566 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการสอดแทรกเนื้อหา วิชาการ กิจกรรมเนื่องในวันนกอพยพโลก ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เช่นเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมด้วย	
3. สงวน อนุรักษ์ พื้นที่ ให้เกิดความสมบูรณ์เชิงพื้นที่	อันดับความหลากหลายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ในระดับโลก	อยู่ในอันดับต่ำกว่า 114 ประเทศแรกของโลก	4. โครงการการจัดทำและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. วิเคราะห์สาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. และจัดลำดับความสำคัญของการออกกฎหมายลำดับรองที่มีความจำเป็น เร่งด่วน	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน				
1. ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม	พื้นที่ที่มีการดำเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่	เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย ใน 3 จังหวัด ของ 2 ภาค	1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายละเอียด และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายละเอียด* 1. ศึกษา รวบรวม ทบทวน เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย นโยบาย เครื่องมือ กลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนทะเบียนย่านชุมชนเก่าของ สผ. ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน-ตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี (15 ย่านชุมชนเก่า) 2. จัดทำร่างผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน-ตอนกลาง) ใน 4 ระดับ (ระดับภาค /จังหวัด /อำเภอ /ย่าน) 3. ดำเนินการประชุมระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการให้กับพื้นที่ภาคกลางตอนบน-ตอนกลาง 4 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 154 คน รวม 4 จังหวัด	
			2. โครงการจัดวางผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง* 1. ข้อมูลกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาในพื้นที่ภาคกลาง แนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ภาคกลาง 2. ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 4 กลุ่ม รวม 101 ชั้นข้อมูล 3. ผลการประเมินสภาพการณ์หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาส ของพื้นที่ 4. การจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของภูมินิเวศในพื้นที่ภาคกลาง แบ่งเป็นภูมินิเวศตามลักษณะภูมิประเทศ 5 ภูมินิเวศ และภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการ 4 ภูมินิเวศ 5. กรอบแนวคิดการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะการกำหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ และ (ร่าง) เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	เอกสารคู่มือแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่ง (Heritage Impact Assessments, HIAs) ของประเทศไทย	1 เรื่อง	3. โครงการการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Impact Assessments, HIAs)* ดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง คุ้มครองและอนุรักษ์แหล่ง พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดทำรายงาน HIAs ตามแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Impact Assessments, HIAs) ตามเอกสาร “Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context” ของศูนย์มรดกโลก พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย	
3. พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	- จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ - การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	2 พื้นที่	1. มีประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลงในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 2 พื้นที่ คือ 1.1 กฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลคำสีห์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 1.2 ประกาศขยายฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 2. สผ. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ทส.ฯ จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีร่างขยายฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 ฉบับ คือ ร่างขยายฯ จ.พังงา พ.ศ. 2559 ร่างขยายฯ จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 และร่างขยายฯ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 และร่างขยายฯ อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างประกาศขยายฯ จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 3. สผ.อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 2 ฉบับ และร่างประกาศฯ จ.ภูเก็ต พ.ศ. และร่างประกาศฯ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา วันที่ 15 มีนาคม 2566	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวในเมือง	สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมือง	สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ร้อยละ 3	ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียว (ประเภทและขอบเขต) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 225 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบล 30 แห่งและเทศบาลเมือง 195 แห่ง	
5. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	จำนวนเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	1 เมือง	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566
4. ด้านการยกระดับกระบวนการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ (ด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)				
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	ประชาชนมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86	ในปีงบประมาณ 2565 มีการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้ผลการศึกษการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.40 รวมถึงการสำรวจการบังคับใช้กฎหมาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ EIA การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ ร้อยละ 86.6 ร้อยละ 85.0 และร้อยละ 85.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยใช้วิธีสำรวจทางไปรษณีย์ และสำรวจทางออนไลน์	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
1. สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน	อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก	อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 ประเทศแรกของโลก	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566
	ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index (EPI)	55	1. โครงการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม* 1. ข้อมูลผลการทบทวนและศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อมูล Data Gap Analysis และ Data Plan 3. ร่างกรอบตัวแปรดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการประชุมกลุ่มย่อย 4. รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report 1) โดยรายงานฯ มีเนื้อหาประกอบด้วยผลการทบทวนและศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ร่างกรอบตัวแปรฯ และผลการประชุมกลุ่มย่อย	
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย	ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไขปรับปรุงและ/หรือยกเลิก กฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ	ร้อยละ 50	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)	ร้อยละการดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 (SCP Roadmap 2017- 2037) (Joint Mission)	ร้อยละ 60	2. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: การผลิตที่ยั่งยืน* 1. ผลการทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียน จากผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ 2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจจากข้อ 1 เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัด และความสอดคล้องกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 10 ครั้ง ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) 4. ร่างมาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืน รวมทั้งร่างแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	
			3. การกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ประจำปีงบประมาณ 2566* 1. พื้นที่ในการจัดทำแผนฯ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนพื้นที่สมดุล และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนพื้นที่วิกฤต 2. ผลการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เพื่อยกร่างแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. (ร่าง) แผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	
			4. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 จัดทำแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในวันที่ 3 เมษายน 2566	
			5. โครงการส่งเสริมให้พื้นที่ / ชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 โครงการ	
	ร้อยละชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1		

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน	ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ปริมาณขยะหรือน้ำเสียที่ได้รับการจัดการ โดยระบบกำจัดของเสียรวมหรือระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินระบบ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ 80	6. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการน้ำเสียและขยะในระดับจังหวัด - ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการจัดการ 0 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 0 - ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ 0 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 0 หมายเหตุ โครงการที่มีแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำเสีย 1. ทน.หาดใหญ่ สร้างท่อเพิ่ม 9,989 ลบ.ม./วัน (งบปี 59) มีบ่อฝังรับได้ 138,000 ลบ.ม./วัน 2. ทต.แม่สาย 6,500 ลบ.ม./วัน (งบปี 56) ขยะ 1. ทม.บ้านพรุ 100 ตัน/วัน (งบปี 66 ครุภัณฑ์) 2. ทม.สตูล 50 ตัน/วัน (งบปี 66 ครุภัณฑ์)	
6. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล				
1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ	ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สผ.	ร้อยละ 80	ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ที่ ร้อยละ 82.80 โดยแบ่ง เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจร้อยละ 82.80 ด้านการรับรู้ 79.94 และด้านความเชื่อมั่น 83.60 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
2. บุคลากร สผ. มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA)	85 คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) สำนักงานฯ ได้คะแนน 96.91 อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สผ. อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สผ. ที่มี การบูรณาการ แลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงระหว่างภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 5 ข้อมูล)	1 ข้อมูล	ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อมูลชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 2. ข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 3. ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย กับ 2 หน่วยงาน คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	ร้อยละของจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และ ลูกจ้างประจำของ สผ. ที่ได้รับการอบรมทักษะด้านดิจิทัล ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ร้อยละ 60	- จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดิจิทัลภาครัฐของกองทุนสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมีข้าราชการและพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้ารับการอบรม จำนวน 44 คน - จัดอบรมในหลักสูตร "การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรของ สผ. เข้ารับการอบรม จำนวน 41 คน - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint" วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 โดยมีบุคลากร สผ. เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน	
4. การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงและแพร่หลายมากขึ้น	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 84	ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการไปแล้ว 15 กิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ จะดำเนินการวัดระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน 2566	
5. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ	ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81	ผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ที่ ร้อยละ 81.87 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลสำรวจภายในเดือนตุลาคม 2566	